

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการสนับสนุน (รอบที่ 2)
โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้นโดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ
 (กลุ่มปริญญาโท-เอก และกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการสนับสนุน (รอบที่ 2: Pitching) ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้นโดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (กลุ่มปริญญาโท-เอก และกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์)

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (คณะที่ 1, 2 และ 3) เมื่อวันที่ 23, 24 และ 26 เมษายน 2562 ได้พิจารณาโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ โดยมีผลการพิจารณาจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มที่ 1) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ“ผ่านการพิจารณา โดยให้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม” และให้กองทุนจัดทำรายงานผลการพิจารณานำเสนอกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุน จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้เสนอโครงการ	เครือข่าย / สถาบัน
1	ระบบยั้งจุลินทรีย์ด้วยแสงความยาวคลื่นสั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบสำหรับฟาร์มโคนม ขนาดเล็กและขนาดกลาง	นายเดวิด มกรพงศ์	เครือข่ายปริญญาโท-เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	โครงการพัฒนาอาหารเจลชดเชยพลังงานสำหรับ นักกีฬาจากผลไม้ของไทย	นางสาวรินรัตน์ สมยานันทนากุล	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยมหิดล
3	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย ชนิดลูกกิ้งจากสารสกัดกวาวเครือขาว และเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด	นายนนท์ ศิริสะอาด	เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4	ขนมขบเคี้ยวและอาหารสุนัขจากแมลง	นายอิทธิกร เทพมณี	เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
5	เมกเกอร์เพลย์กราวน์	นายนันท์พัฒน์ นาคทอง	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
6	เครื่องให้อาหารอัตโนมัติสำหรับปลากระชัง	นายมณฑิธร พรพนมชัย	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยมหิดล
7	อุปกรณ์มอเตอร์ช่วยขับเคลื่อนพวงรถเข็น คนพิการ	ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว	Public Batch 3

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอโครงการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและส่งกลับมากองทุนฯ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการฯ พิจารณางเงินสนับสนุนอีกครั้งก่อนนำเสนอ (รอบที่ 3) ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป (กองทุนจะแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงข้อเสนอโครงการต่อผู้เสนอโครงการแยกรายโครงการในลำดับต่อไป)

2. โครงการที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มที่ 2) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ให้ปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการ และนำเสนอโครงการอีกครั้ง ภายใน 3 เดือน จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้เสนอโครงการ	เครือข่าย / สถาบัน
1	ผลิตภัณฑ์น้ำเชื้อโคนมัคคคุณภาพพิเศษ (ไฮเปอร์ม)	นายวรรณะ พงษ์เสนา	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2	พัฒนาชุดเครื่องปฏิกรณ์ก๊าซซีไฟเออร์ต้นแบบ จากชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังงาน ความร้อนสำหรับแปรรูป	นายเจตริน โนนบุตรศรี	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3	เครื่องประเมินสภาพน้ำ	นายศุขมิตร ทีฆเสนีย์	เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4	เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบหลากหลาย วัสดุเชิงพานิชย์	นายณฤทธิ บัญให้เจริญ	เครือข่ายปริญญาโท-เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5	แอปพลิเคชันแจ้งเตือนผู้โดยสารสำหรับ รถไฟฟ้า	นายจารุวิทย์ ธาตุอาภรณ์	เครือข่ายปริญญาโท-เอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6	ระบบบำรุงรักษาเชิงทำนายสำหรับ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ	นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
7	ระบบฝึกอบรมสถานการณ์จำลองด้วย เทคโนโลยีความจริงเสมือน	นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข	เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
8	บริการออกแบบแผ่นรองเท้าส่วนบุคคลโดยใช้ โปรแกรมแฮริส แมท (โดยการพิมพ์แบบสามมิติ)	นายภัทรพล ศรีฟองจันทร์	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9	สเปรย์นาโนเทคโนโลยีป้องกันอาการบาดเจ็บ ข้อต่อ ในนักกีฬา	นายวิเศษ บุชดี	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10	เครื่องบำบัดด้วยความเย็นสำหรับการฟื้นฟู ร่างกายจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย	นายเจษฎา ขจรฤทธิ์	เครือข่ายปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11	มูฟ : การเดินทางแบบแชร์ริ่ง	กฤษฎา กฤตยาภิรม	Public Batch 3

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอโครงการปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งกลับมากองทุนฯ และกลับมานำเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการอีกครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (นับจากวันที่ประกาศผลนี้) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โครงการและวงเงินสนับสนุนทุนอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป (กองทุนจะแจ้ง รายละเอียดการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และนัดหมายวันเวลาในการนำเสนอโครงการต่อผู้เสนอโครงการในลำดับต่อไป)

(นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 30 พ.ค. ๒๕๖๒